
BORGARRÁÐ 20. ágúst 2020: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
kostnað vegna miða til að afþakka fjölpóst - R20080109

Í sumar var borið inn á heimili í Reykjavík póstur frá Reykjavíkurborg þar sem íbúum var 
gefin kostur á því að afþakka fjöldapóst. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í borgarráði vilja vita 
hver kostnaður var við hönnun, prentun og dreifingu á þessum pósti. Hvar var þessi ákvörðun 
tekin að senda þennan póst?


